

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๗๙/๑๙๗๖



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง  
๑๔๖ หมู่ ๒ ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ  
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ๒๑๐๐๐

๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลการใช้รถยนต์ของหน่วยงานราชการ เพื่อใช้ประกอบการ  
การศึกษาโครงการศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย คิวอาร์โค้ด รายละเอียดโครงการ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วย สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ได้รับหนังสือแจ้งจาก  
กรมส่งเสริมการเรียนรู้ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลการใช้รถยนต์ของหน่วยงานราชการ  
เพื่อใช้ประกอบการศึกษาโครงการศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อศึกษาผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมในมิติต่าง ๆ ในการเปลี่ยนถ่ายจากการ  
ใช้รถยนต์สันดาปภายในเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า โดยการสำรวจและรวบรวมข้อมูลการใช้รถยนต์ของหน่วยงาน  
ราชการทั่วประเทศ รวมถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อจำกัดของหน่วยงานราชการที่จะเปลี่ยนมาใช้  
รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพื่อทดแทนรถยนต์เดิมที่หมดอายุการใช้งานหรือจะต้องจัดซื้อจัดหาชิ้นใหม่ ซึ่งเป็น  
การศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายในการที่ประเทศ  
ไทยจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ โดยมีบริษัท ทีเอ็ม คอนซัลตติ้ง  
เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอทีที คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาโครงการ  
ดังกล่าว กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จึงขอความอนุเคราะห์ ตอบแบบสอบถาม  
ข้อมูลการใช้รถยนต์ของหน่วยงานราชการเพื่อใช้ประกอบการศึกษาโครงการศึกษาผลประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อม  
ในการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าของภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัด  
ทุกจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการรเรียนรู้ประจำกรุงเทพมหานคร และศูนย์หรือสถาบันการเรียนรู้เฉพาะด้านหรือ  
เฉพาะกิจการ ในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่อยู่ในภูมิภาคทุกแห่ง ตอบแบบสอบถามข้อมูลการใช้รถยนต์ของ  
หน่วยงานและแจ้งให้สถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุม ดูแล และสถานศึกษาในสังกัด (ถ้ามี) ตอบแบบสอบถาม  
ดังกล่าว เพื่อจะได้รวบรวมให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนำข้อมูลไปดำเนินการในส่วน  
ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

สำนักงาน...

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง จึงขอความอนุเคราะห์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองระยอง ตอบแบบสอบถามข้อมูลการใช้รถยนต์ของหน่วยงานที่อยู่ในความควบคุม ดูแล ให้สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง ภายในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๗ ตามแบบฟอร์มที่ส่งมา พร้อมหนังสือฉบับนี้และจัดส่งไฟล์ผ่านทางกลุ่มไลน์งานพัสดุ เพื่อสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง จะได้รวบรวมข้อมูลให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายกัญจน์โชติ สหพัฒน์สมบัติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดระยอง

กลุ่มอำนวยการ (งานพัสดุ)

โทร. ๐ ๓๘๖๑ ๗๓๑๗ , ๐ ๓๘๖๑ ๖๒๖๒

๐ ๓๘๖๑ ๖๔๒๑ ต่อย ๑๑๔

“เรียนดี มีความสุข”



รายละเอียดโครงการ